



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

1 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 1 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,379 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,656,726 ราย เสียชีวิต 92 ราย เสียชีวิตสะสม 25,222 ราย รักษาหายเพิ่ม 23,843 ราย รักษาหายสะสม 3,380,290 ราย ยังรักษาอยู่ 251,214 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 488,066,100 (+1,332,498) ราย เสียชีวิต 6,165,557 (+3,549) ราย รักษาหาย 422,889,224 (+858,359) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO เผยโควิด 19 อาจกลายเป็นโรคอุบัติใหม่แต่อันตรายน้อยกว่า **มาเลเซีย** เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น เริ่ม 1 เม.ย.65 **สหรัฐฯ** โจ ไบเดน รั่ววัคซีนเข็ม 4 ไฟเซอร์ **จีน** อ่องกงปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด 19 **อินโดนีเซีย** ต้องการวัคซีนโควิด 19 ที่ได้รับบริจาคให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น ขณะนี้ในคลังมีมากถึง 19 ล้านโดสที่หมดอายุแล้ว และอีก 1.5 ล้านโดสกำลังจะหมดอายุในเดือนหน้า

ประเด็นสำคัญ

1. มาตรการเตรียมพร้อมรับมือสงกรานต์ 65

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, อปท.นิวส์, workpointtoday, amarintv, thebangkokinsight, isranews

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง ศบค.ที่ 6/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ประกาศมาตรการคุมโควิด ห้ามเล่นน้ำ-ประแป้ง-ปาร์ตี้โคม ในเทศกาลสงกรานต์ 65 ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, pptv

- กทม.ออกประกาศคุมเข้มการจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ห้ามจำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ต้องขออนุญาตก่อนจัดงานอย่างน้อย 5 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, สยามกีฬา, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, js100, INN, isranews, sonthitalk, thaipbs, infoquest, thebangkokinsight, sanook)

- พญ.สุมนิ วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผยไวรัสสายพันธุ์ย่อยโอไมครอน BA.2 กำลังระบาดหนักและรวดเร็ว เป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐฯ แล้ว ส่วนสถานการณ์โควิดในไทยยังอยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นเดียวกับยุโรป แนวโน้มผู้ป่วยหนัก-ใส่ท่อหายใจยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เสียชีวิตยังมากกว่า 80 ราย การจะเป็นโรคประจำถิ่นได้ อัตราเสียชีวิตต้องน้อยกว่า 80 ราย ขอความร่วมมือจนท.สธ.ในพื้นที่-อปท.รณรงค์ให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต่างๆ มาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น คุมเข้มช่วงสงกรานต์ไม่ให้มีคลัสเตอร์ใหม่ ทั้งนี้ในวันที่ 1 เม.ย.65 ตามมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่ 43 จะมีผลบังคับใช้การปรับระดับพื้นที่สีตามสถานการณ์ มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย และการจัดงานเทศกาลสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 7

- ดร.สันต์ ศรอรุณธำรง ม.นิดา โพสต์ว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์หากไม่ปรับตามมาตรการ สธ.อย่างเคร่งครัด อาจมีผู้เสียชีวิตกว่า 200 ราย แนะนำไม่ต้องใช้ยาแรงล็อกดาวน์ ให้ยึดตามมาตรการ สธ.ป้องกันเข้มข้น ฉีดวัคซีนกระตุ้น เก็บเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยอาการหนัก

2. สงสัยตัวเลขผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, ช่อง 7, sanook, kapook

- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ระบุสงสัยกรมควบคุมโรค ว่าคุมโรคหรือคุมเลข เนื่องจากยอดรายงานผู้ติดเชื้อโควิดน้อยผิดปกติ ขัดกับความรู้สึกของคนทำงานที่พบว่าโควิดยังระบาดหนักมาก โดยเฉพาะผลตรวจ ATK กรมควบคุมโรครายงาน 16,079 คน แต่ยอด ATK 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี สงขลา และเชียงราย รวมกัน 16,484 คน การรายงานตัวเลขจริงเท่านั้น จึงจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ความจริงเท่านั้นจะทำให้คนไทยตระหนักโดยไม่ตระหนก

3. ขยะติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, mcot, pattayamail, Chiangmai-mail, plewseengern, businesstoday

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ ห่วงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อจากเชื้อไวรัสโค

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

วิด 19 โดยเฉพาะขณะที่ยังเป็นเอกสารคัดหลัง หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK ซึ่งมีปริมาณมาก กำชับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ ทั่วประเทศดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้ สธ.เน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ป่วย HI ในการแยกประเภทขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อ จนท.จัดเก็บขยะจะได้ทราบและป้องกันตนเองได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

4. ยารักษาโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv

- เพจ Drama-addict โพสต์ว่ามีประชาชนสอบถามแนวทางการใช้ยา Ivermectin เนื่องจากบาง รพ.ใช้รักษาโควิดแทนยาฟาวิพิราเวียร์ โดยเพจอ้างอิงข้อมูล สธ. ว่าปัจจุบันไม่มีการใช้ยาดังกล่าวในแนวทางการรักษาโควิดของประเทศใด ๆ และผลวิจัย รพ.ศิริราช ชี้ยาดังกล่าวใช้รักษาไม่ได้ผล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, xinhuaathai, TNN, springnews, ntiontv

- นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โพสต์เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าพยาธิ Ivermectin และยาหลอก ในการรักษาผู้ป่วยที่ปราศจากไวรัส พบว่ายา Ivermectin ไม่ได้ช่วยลดปริมาณไวรัส หรือลดอัตราการนอน รพ. หรืออาการรุนแรง เดือนประชาชนอย่าหลงเชื่อใช้รักษาโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, thebangkokinsight, ch7

- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล โพสต์ว่าโอมิครอนน่าจะระบาดไปอีกนาน สาเหตุน่าจะมาจากการกระจายออกจาก กทม.ไปยังทั่วประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรงของทั้งประเทศยังไม่ถึงพีคได้ง่ายๆ ตัวเลขการเสียชีวิตรายวันอาจไปถึงหลักร้อยต้นๆ ลองนำยาเก่าที่ใช้รักษาโรคบางชนิดในอดีตกลับมาใช้รักษาโรคอื่นในปัจจุบัน (drug repurposing) มีหลักฐานในห้องทดลองว่า ยาถ่ายพยาธิตัวติดชื่อ นิโคลซามิด (niclosamide) สามารถยับยั้งไวรัสก่อโรคโควิด 19 ได้ดี เหมือนกับที่ยับยั้งไวรัสไข้เลือดออกและไวรัสอีโบล่าที่มีการศึกษามาก่อน ที่น่าสนใจคือยานี้มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ขยายหลอดลม จึงอาจมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะในรายที่มีหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบ แต่ปัญหาคือยาคูดัดด้วยการกินได้ไม่ดี การทดลองรักษาผู้ป่วยที่กำลังดำเนินการอยู่จึงให้ผลไม่แน่นอน ได้มีการปรับแก้ไขสูตรยา กินชนิดเม็ดให้ดูดซึมดีขึ้น หรือปรับเป็นรูปอื่น เช่น ยากินชนิดน้ำ ยาพ่นจมูก และยาสูดพ่นเข้าหลอดลมและปอด หากประสบความสำเร็จจะได้มียาดีราคาถูกลงไว้รับมือกับโรคประจำถิ่น

5. ปัญหา เจอ แจก จบ

สื่อที่นำเสนอ : เพจสายไหมต้องรอด

- โพสต์ว่าแปลกแต่จริง ลูกติดโควิด แม่โทร. 1330 เพื่อลงทะเบียน จนท.แจ้งว่าให้ไปติดต่อ รพ.ตามสิทธิเพื่อรับยา เจอ แจก จบ เมื่อแม่ไปติดต่อรพ. ทาง รพ.แจ้งว่า คิวเต็ม จึงประสานและรับยาจากเพจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวหุ้น, ศูนย์ข่าวแชนนัล, มติชนสุดสัปดาห์, มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, workpointtoday, js100, ch7)

- นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารีย์ เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการปรับบทบาทสายด่วน 1330 ว่า ได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์โควิด คือ การ SAVE608 ได้แก่ อายุมากกว่า 60 ปี มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก โดยเฉพาะผู้รับวัคซีนโควิดไม่ครบ กลุ่มนี้ต้องเข้ารับบริการโดยเร็ว ลดอัตราการเสียชีวิตให้น้อยลง จึงเปิดสายด่วน 1330 ต่อ 18 ให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวไม่ว่าอาการระดับสีเขียว เหลือง แดง จะจับคู่กับ รพ.เร็วที่สุด อย่างน้อยต้องได้เข้ารับบริการที่บ้าน HI และภายใน 24 ชม.จะติดตามว่าได้เข้ารับหรือไม่ หากยังไม่ได้รับบริการจับคู่กับ รพ.จะมีระบบส่งยาให้ก่อน ขณะนี้สายด่วนไม่ค่อยมีสายค้าง แต่คาดว่าหลังสงกรานต์จะมีผู้ติดต่อเข้ามาถึงวันละ 1 แสนสาย จึงเตรียมเปิดสายไว้ที่ 2 พันสาย และหากติดเชื้อ ต้องการเข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ สามารถเข้ารับบริการตามสิทธิสุขภาพของตน

6. ตัดใจการเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- นายแสวง คอมเหลา วัย 78 ปี ชาว จ.สระแก้ว มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินไม่ถนัด ป่วยโควิดมา 3 วัน ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ถูกนำส่ง รพ.สระแก้ว จากนั้นเกิดเหตุสลด รพ.แจ้งว่ากระโดดตึก 5 ชั้น เสียชีวิต ญาติติดใจเนื่องจากอายุมาก ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ จะตกตึกจากชั้น 5 ได้อย่างไร มองว่าเป็นความผิดพลาดของ รพ.ที่ไม่ดูแลคนไข้ ทั้งนี้มีข้อสงสัยว่าทำไม รพ.ไม่ปิดประตูห้องด้านหลัง ซึ่ง รพ.ชี้แจงว่าเป็นการระบายอากาศสำหรับคนไข้ติดเชื้อโควิด เบื้องต้น รพ.ตั้ง กก.ตรวจสอบหาสาเหตุเร่งด่วนแล้ว และจะเร่งเยียวยา 4 แสนบาท ให้แล้วเสร็จต้นเดือน เม.ย.65 และช่วยค่าปลงศพเบื้องต้น 2 หมื่นบาท

มาตรการของสธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ข่าวหุ้น, มติชนสุดสัปดาห์, sonthitalk)

- นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงกรณีรพ.ในเครือข่ายประกันสังคม ไม่รับรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ารักษาแบบ เจอ แจก จบ ตรวจสอบพบว่า มีปัญหาจริง แต่เกิดใน รพ.คู่สัญญาประกันสังคมเพียง 4-5 แห่ง ทั้งนี้ สปสช.ทำหนังสือด่วนถึงรพ.ที่เป็นคู่สัญญากับประกันสังคมกว่า 200 แห่ง เน้นย้ำบุคลากร จนท.คัดกรองผู้ป่วย หากรพ.มีศักยภาพรับผู้ติดเชื้อได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไม่ทั่วถึง ขอให้รับส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.ในเครือข่ายประกันสังคมอื่นโดยเร็วที่สุด หากปฏิเสธการรักษาหรือไม่ส่งต่อผู้ป่วย สปส. จะพิจารณาทบทวนการต่อสัญญา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด</p> <p>- นักร้องสาวโบกี้ไลอ้อน ตรวจ ATK 12 ครั้ง ในวันเดียว พบขึ้น 2 ซีดในครั้งที่ 12 จึงไปตรวจ PCR พบติดโควิด 19</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมวิชาการทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, thailandplus, prd)</p> <p>- นพ.ส่วศักดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 7 นพ.ภาคี ทรัพย์สินพัฒนา นพ.สสจ.ขอนแก่น ติดตามการจัดเตรียมงาน การประชุมวิชาการทางการแพทย์ การจัดเตรียมบูธต่างๆ และการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 เม.ย. 65 โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. เป็นประธานเปิดงาน เตรียม "เอาะปูนา" ให้รองนายกฯ ประจักษ์ ผู้ร่วมงาน</p>	-
<p>แนะใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, Chiangmai-mail, thailandplus, thebangkokinsight, Chiangmainews)</p> <p>- นพ.สุรพรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องอันตรายของฟลูออไรด์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก ข้อความดังกล่าวมีการบิดเบือนความเป็นจริง เนื่องจากอันตรายจากฟลูออไรด์ในยาสีฟันหรือผลิตภัณฑ์ผสมฟลูออไรด์ อื่น ๆ เกิดขึ้นได้น้อยมาก พร้อมแนะวิธีใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ตามช่วงวัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันฟันผุในทุกกลุ่มวัย</p>	-
<p>ความร่วมมือด้านวาระความมั่นคงสุขภาพโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมประชุม แลกเปลี่ยนการดำเนินงานป้องกันโรคโควิด 19 และผลงานความสำเร็จของประเทศไทยในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 พร้อมหารือประเด็นการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในกลุ่มผู้เดินทางจากประเทศอาเซียน และ ไทย พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ ของประเทศไทย</p>	-
<p>เลี้ยงลูกอย่างไรให้สนุก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริยวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงลูกให้สนุก เนื่องจากเด็กแต่ละวัยมีความเข้าใจ และความต้องการแตกต่างกัน วัยที่มีความสำคัญและมักประสบปัญหาเรื่องพฤติกรรมบ่อยๆ คือ ช่วงอายุก่อน 6 ปี เด็กจะมี อารมณ์แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและยึดตัวเองเป็นสำคัญ เด็กจะรู้สึกมีความสุข มีความภูมิใจและอยากทำ ถ้าได้เป็นคนตัดสินใจ ทำด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาพฤติกรรมก้าวไปสู่วัยที่โตขึ้นอย่างเหมาะสม</p>	-
<p>การปรับสมดุลร่างกายในช่วงฤดูร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, thailandplus, nationtv, tnn)</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำปรับธาตุไฟในร่างกายในช่วงการเปลี่ยนแปลงของฤดูร้อนด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้ปรับธาตุในร่างกายด้วยการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มและสมุนไพรที่มีรสขม เย็น จืด เพื่อ รักษาสมดุลร่างกายลดอาการเจ็บป่วย รวมถึงปรับพฤติกรรมอื่น ๆ ด้วย เช่น รับประทานอาหารแต่พออิ่ม เปลี่ยนอิริยาบถทุก 30 นาที ทำจิตใจให้ผ่อนคลายปราศจากความโกรธจัดดื่มและพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	-
<p>คอร์สตีวเข้มกฎระเบียบด้านวัตถุอันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. เผย อย. จัดคอร์สตีวเข้มให้ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตราย ครั้งที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ประกอบการขออนุญาตด้านวัตถุอันตราย และหน้าที่ของผู้ประกอบการ หลังจากได้รับอนุญาต การนำข้อมูลเอกสารด้านความปลอดภัยของสารเคมีไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกประเภท วิธีการจัดเก็บ วัตถุอันตราย รวมทั้งเปิดเวทีการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาระบบงานคุ้มครอง ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- ตามที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อออนไลน์ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเส้นเลือดขอด เป็นสัญญาณเสี่ยงโรคหัวใจและเส้นเลือด ตีบตัน ทางกรมการแพทย์ ได้ชี้แจงไว้ว่า เส้นเลือดขอดที่เกิดบริเวณขาเกิดจากลิ่มของหลอดเลือดดำปิดไม่สนิท ทำให้เกิดการคั่ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของหลอดเลือดดำจนโป่งขยายตัวเกิดเป็นเส้นเลือดขอด ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจตีบตันซึ่งเป็นหลอดเลือดแดงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต</p>	
<p>สิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยสธ.มีนโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ โดยให้ประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถเข้าใช้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานพยาบาลสังกัดสธ. ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นมา โดยหน่วยบริการจะไม่มีการเรียกใบส่งตัว แต่ในกรณีรพ.ที่เป็นรพ.แพทย์ หรือรพ.เฉพาะทางนั้นจัดเป็นหน่วยบริการขั้นตติยภูมิ ไม่ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ดังนั้นจึงอาจมีกรณีต้องขอใบส่งตัวของผู้ป่วย ซึ่งประชาชนสามารถเช็คเครือข่ายของรพ.ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือไลน์ @nhso ก่อนเข้ารับบริการ รพ.ในกลุ่มที่ไม่ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล</p>	-